

# จดหมายออนไลน์

(27 ตุลาคม 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาของคุณ เล่นหุ้นไม่ได้เด็ดขาด เจ็งลูกเดียว

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของคุณอนุชา เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เวลา 09.18 น. ราชบุรี เพศชาย

คำถามแรก ตามพื้นฐาน ผมพอจะมีโอกาสรัวมีเงินทองพอใช้สำหรับเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบายได้หรือไม่ ถ้าได้ พอจะแนะนำได้ไหมว่า ควรจะไปสายอาชีพทางไหน (ลาออกจากงานที่เกี่ยวกับด้านวางแผนซ่อมบำรุงอากาศยาน มาดูแลพ่อแม่เนื่องจากพ่อป่วยเป็นมะเร็ง) ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้ว ผมกำลังจะกลับไปหางานทำ จึงอยากขอคำแนะนำ

อันที่จริง พื้นฐานดวงชะตาของคุณก็จัดว่าเป็นคนมีทรัพย์พอสมควร เพราะดาวเจ้าเรือนทรัพย์มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็มีจุดขัดข้องในดวงชะตาในเรื่องทรัพย์อีกเช่นกัน

เพราะคุณมีโยคร้ายที่เรียกว่า โยคเสตศาติ

ผมคิดว่า คุณอนุชาน่าจะเพิ่งผ่านการถูกโยคเสตศาติ ทำร้ายอย่างไม่คาดคิด และ กะทันหัน ในช่วงปีพ.ศ. 2558 – 2560 ครับ

และที่ซัดในดวงชะตาของคุณก็คือ จะเกิดความเสียหายในเรื่องการเงินแบบรั่วไหล เสียหายแบบกะทันหัน ถูกโกง ถูกหลอก

ดังนั้น สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือ ความเสียหายในเรื่องการเงินแบบที่ว่านี้ วิธีแก้ก็คือ ต้องไม่ให้ใครยืมเงิน ต้องไม่ค้ำประกันใคร ห้ามเล่นแชร์

ถ้าคุณสามารถปิดจุดอ่อนทางการเงินตามที่ผมได้บอกไป ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะมีเงินเหลือเก็บเพียงพอที่จะดูแลพ่อแม่ได้ครับ

เกี่ยวกับเรื่องงานนั้น แม้ว่าคุณจะมีดวงชะตาที่ผูกพันอยู่กับงานทางด้านวิศวกรรมอยู่ แต่โดยหลักๆแล้วคุณน่าจะต้องทำงานอยู่ในรูปแบบที่ปรึกษา หรือ ทำงานอยู่เบื้องหลังคนอื่น หรือ งานที่ออกคำสั่ง หรือ งานเอกสารเสียเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ คุณก็ยังมีโอกาสสูงมากที่จะไปทำงานในต่างแดน ก็ขอให้คุณเตรียมตัวเองเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการฝึกฝนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น

คำถามที่สอง ผมกำลังวางแผนลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้ง (ลงทุนไปแล้วช่วงหนึ่ง แต่ผลที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคิดที่จะขายเร็ว เลยลงทุนในหุ้นที่คิดว่าจะฟื้นกลับมาดี แต่ตลาดเสียหายเยอะพอสมควร) อยากรบกวนสอบถามว่า พื้นฐานดวงของผมจะเอาดีทางด้านลงทุนตลาดหุ้นในระยะยาวได้ไหมครับ

โดยพื้นฐานดวงชะตาของคุณ คุณควรจะต้องอยู่ห่างไกลจากการลงทุนในรูปแบบที่เรียกว่า ตลาดหลักทรัพย์ ให้มากที่สุด

ส่วนหนึ่งก็คือ ในตลาดหลักทรัพย์มีการกระทำหลายอย่างในหุ้นบางตัวที่คุณไม่มีทางเข้าถึง ก็คือลักษณะของการปั่นหุ้น ก็คงจะเป็นหุ้นที่คุณเคยเข้าไปซื้อ และสร้างความเสียหายให้แก่คุณมากแล้วนั่นแหละ เพราะความคิดที่อยากจะขายเร็วนั่นเอง

ช่วงเวลาที่สร้างความเสียหายให้แก่คุณอย่างมากก็คือ ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง มกราคม 2561 ครับ

อีกอย่าง ตลาดหุ้นของไทยถูกผูกกับตลาดหุ้นต่างประเทศ และ การโยกย้ายเงินลงทุนเข้าออกของต่างชาติอย่างค่อนข้างมาก ลักษณะนี้จึงเป็นเสมือนการปั่นหุ้นอีกชนิดหนึ่ง เพราะเงินทุนของเขาใหญ่กว่าหนากว่า สายป่านยาวกว่า ไม่มีทางที่แมลงเม่าอย่างคุณจะตามทัน

จึงห้ามเด็ดขาดที่คุณจะเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ แต่หากคิดจะลงทุนในระยะยาว ก็ยังสามารถทำได้ด้วยการลงทุนในหุ้นประเภท บลู ชิป(BLUE-CHIP STOCK) ที่มีผลประกอบการที่ดีมาตลอด มีประวัติการทำธุรกิจที่ยาวนาน แต่แน่นอนว่า หุ้นประเภทนี้จะมีราคาสูงตามไปด้วย

ก็ลองพิจารณาดูนะครับ

คำถามสุดท้าย ขอถามเรื่องชุดตัวเลขที่เหมาะสมกับพื้นฐานดวงของผม เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ รหัส ATM เป็นต้น

เนื่องจากผมไม่ได้ศึกษาในเรื่องเลขศาสตร์มาก่อน และ ผมไม่ค่อยจะเชื่อในศาสตร์เรื่องนี้สักเท่าไรหรอก จึงต้องขอภัยที่ไม่อาจให้คำแนะนำในเรื่องที่คุณถามมาได้ และ ผมก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวด้วยว่า เชื่อถือได้มากแค่ไหน

คุณคงต้องไปปรึกษากับคนที่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้แล้วละครับ

ขอให้คุณ โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ อนุชา ช่วยตัดบัตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีคิวพยากรณ์เหลือตกค้างอยู่เลย หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็รีบส่งเข้ามานะ ผมจะพยากรณ์ให้ในสัปดาห์ถัดไปครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ [www.whiteelephanttravel.co.th](http://www.whiteelephanttravel.co.th) แล้วไปที่ Blog และ “คูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

